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 1. นายศุภกร ศรีศักดา ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่ ประธาน 
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 6.  นายอดุลย์ ปัญญา ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอฮอด 
 7.  นายสร้อย พุทธโส ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอสะเมิง 
 8.  นายวรวัฒน์ สินธพานนท์ ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอแม่ริม 
 9.  นางสาวสุทธินี จับใจนาย ผู้อํานวยการ กศน.เชียงดาว 
         10. นางวิไลลักษณ์ สุขสาย ผู้อํานวยการ กศน. แมแ่จ่ม 
         11. นายนิวาส หล้าเต็น ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอแม่แตง 
         12. นายจารุเศรษฐ ์ อรุณสิทธ์ิ ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอสันทราย 
         13. นายกรีฑา สุภาพพรชัย ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอดอยสะเก็ด 
         14. นางสาวปรียา วรรณฤทธ์ิ ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอสารภี 

 15. นางสาวรสรินทร์ ดุษดินทร์ ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอพร้าว 
 16. นางสาวอรวรีย์ ฟองจันทร์ ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอฝาง 
 17. นางออมสิน บุญวงษ์ ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอแม่วาง 
 18. นางสาวมนทิกา ปูอินต๊ะ ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอแม่อาย 
 19. นางสุนันท์ นาหลวง ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอดอยหล่อ 
 20. นางนิรมล บุญชู ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอไชยปราการ 
 21. นางสาวประภาภรณ์ คําโอภาส ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอแม่ออน 
 22.  นางณัชชา ทะภูมินทร์         ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอดอยเต่า 
 23.  นางวิจิตร กันทาโย ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอเวียงแหง 
 24.  นางเดือนฉาย ธาตุอินจันทร์ (รก.) ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอกัลยาณิวัฒนา 
 25.  นางกมลวรรณ มโนวงศ์ (แทน) ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอหางดง 

         26.  นายศตวรรษ สัมพันธ์ (แทน) ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอจอมทอง 
 27.  นายนิติพงศ์ ธนภัทรศักด์ิกุล (แทน) ผู้อํานวยการ กศน.อําเภออมก๋อย 
 28.  นายวิรัตน์ คงดี ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ 

 29.  นางนฤมล พรมมหาราช นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ 
 30.  นางชฎาภรณ์ เกตุสม นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ 
 31.  นางดวงนภา ชินจิรัฐติกาล       นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ  

ผู้ไม่มาประชุม 
 1. นางสุวภี   คงดี  นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการพิเศษ ติดราชการ 

2. นายพุธชรัช อรรถวสุ  นักวิชาการศึกษาชํานาญการ    ติดราชการ 
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เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 

นายศุภกร  ศรีศักดา ผู้อํานวยการ สํานักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่  ประธานกล่าวเปิดการประชุมและ
เริ่มดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปน้ี 

ระเบยีบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ  

นายศุภกร ศรีศักดา ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่ ประธานที่ประชุม แจ้งเรื่อง ดังน้ี 

 1.1 ขอแสดงความยินดีกับครูในสังกัดสํานักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับการเรียกรับบรรจุ
และแต่งต้ังเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความ
จําเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสํานักงาน กศน.  จํานวน 4 ราย ดังน้ี 
  1) นางสาวพัฒนวดี บุญมั่น  ครู กศน ตําบล อําเภอดอยสะเก็ด 
  2) นายก่อเกียรติ  พรอ้าย  ครู กศน. ตําบล อําเภอสันป่าตอง 
  3) นางกัญญานัฐ  สามใจ  ครูอาสาสมัครฯ(พ้ืนที่ปกติ) อําเภอสันกําแพง 
  4) นายสุวิทย์  มูลทรัพย์  ครู กศน.ตําบล อําเภอสันป่าตอง 
 ให้งานบุคลากรทําหนังสือเวียนแจ้ง กศน.อําเภอ หากมีผู้ประสงค์จะย้ายภายในพ้ืนที่ที่มีตําแหน่ง
ว่างดังกล่าว ให้ส่งเรื่องมายังสํานักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ ภายในวันที่ 7 เมษายน 2558 
 1.2 ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการให้เพ่ิมสัดส่วนผู้เรียน ปวช.ให้
มากขึ้น ซึ่งได้ขยายไปยังสถานศึกษาในสังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) เป็น      
การเรียนแบบคู่ขนาน เมื่อศึกษาจบจะได้วุฒิ ปวช. และวุฒิของสายสามัญด้วย ซึ่งท่านเลขาธิการ กศน. ได้
มอบนโยบายในวันที่ 27 มีนาคม 2558 โดยให้จัดการเรียนแบบคู่ขนานแต่มีความแตกต่างจาก สพฐ. คือ
สํานักงาน กศน. จะให้ไปเข้าเรียนในสถาบันอาชีวศึกษา โดยให้ไปปรึกษาแนวทางการจัดหลักสูตรสาขา
ร่วมกับผู้อํานวยการสถาบันอาชีวศึกษา เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจเรียนทราบต่อไป 
 1.3 วันที่ 9 มีนาคม 2558 ในการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group) เรื่อง การประเมินหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 และหลักสูตรการเทียบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีหลายท่านได้เข้าร่วม
ประชุมด้วย ส่วนในวันที่ 27 มีนาคม 2558 มีการเชิญผู้เช่ียวชาญในเร่ืองดังกล่าว มาให้ความรู้และแสดง
ความคิดเห็น และมีผู้ใหญ่หลายท่าน เช่น ดร.อุทัย ดุลยเกษม  อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร        
ดร.บุญเลิศ มาแสง  ดร.ทองอยู่ แก้วไทรฮะ และ ดร.ชูเกียรติ ลีสุวรรณ์ เป็นต้น ซึ่งทุกท่านได้ให้
ข้อเสนอแนะหลายเรื่อง ว่าจะจัดการศึกษาอย่างไรให้สามารถสนองต่อความต้องการของคนได้อย่าง
หลากหลาย เช่น ถ้าสนใจเรื่องเกษตร ก็สามารถเลือกที่จะเรียนในวิชาเกษตร และเมื่อจบมัธยมปลายก็มี  
วุฒิที่บ่งบอกว่าจบมาทางด้านเกษตร และหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 ในปัจจุบันสามารถ
ตอบสนองต่อการศึกษาของคนได้อย่างหลากหลายหรือไม่ เพราะหากต้องรอการเปลี่ยนหลักสูตร อาจต้อง
ใช้เวลานาน ฉะน้ัน ให้หาคณะทํางานมาช่วยจัดทําหลักสูตร ส่วนเรื่องการเทียบระดับการศึกษาให้ชะลอไปก่อน  

นายวรวัฒน์  สินธพานนท์  ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอแม่ริม ได้กล่าวถึงเรื่องดังกล่าว ดังน้ี 
 การปรับวิชาเลือกให้เป็นวิชาเอก ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและบริบท โดยให้
ความสําคัญหรือคุณค่าของคนที่จบไปแล้ว เมื่อจบไปแล้วมีความแตกต่างกับคนที่จบหลักสูตรปกติอย่างไร 
หรือประยุกต์จากวิชาที่อาชีวศึกษาจัดการเรียนการสอน 

นายวัชระ  พันธุ์ผจญ  ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอสันกําแพง ได้กล่าวถึงเรื่องดังกล่าว ดังน้ี 
 กศน.เคยมีหลักสูตร ที่มีแผนการเรียนแบบ ก   แบบ ข  แบบ ค  ควรนํากลับมาใช้อีกคร้ัง เพราะมี
ประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนมาก 



~ 3 ~�
 
นางสาวอรวรีย์  ฟองจันทร์  ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอฝาง ได้กล่าวถึงเรื่องดังกล่าว ดังน้ี 
 กศน.มีวิชาเลือกที่หลากหลาย เมื่อลงเรียนวิชาเลือกไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ยกตัวอย่างเช่น 
เทอมน้ีลงวิชาเลือกวิชาน้ี อีกเทอมไปลงอีกวิชาหน่ึงที่ไม่เก่ียวข้องกัน ทําให้หลากหลายและไม่สอดคล้องกัน 
เวลาจบก็ควรจะมีอะไรบ่งบอกให้นักศึกษาสามารถนําไปใช้ได้จริงๆ  

นางวิไลลักษณ์ สุขสาย  ผู้อํานวยการ กศน. แม่แจ่ม ได้กล่าวถึงเรื่องดังกล่าว ดังน้ี 
 ที่ผ่านมา กศน.อําเภอแม่แจ่ม เคยจัดหลักสูตรการท่องเที่ยว สามารถไปใช้ในการดํารงชีวิตได้ เช่น
การทําโฮมสเตย์ในท้องถิ่น เป็นต้น 

นายศุภกร  ศรีศักดา ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวถึงเรื่องดังกล่าว ดังน้ี 
 เรื่องใบประกาศนียบัตร หรือใบ Transcript ไม่ได้ระบุสาขาวิชาเอก เพราะในระเบียบไม่สามารถ
ทําได้ แต่เน้ือหาวิชาที่เรียนจะเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าเรียนเกี่ยวกับอะไร ทั้งน้ี จะสามารถขับเคลื่อนให้เป็น
รูปธรรมได้อย่างไร 

นายวรวัฒน์  สินธพานนท์  ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอแม่ริม ได้กล่าวถึงเรื่องดังกล่าว ดังน้ี 
 ควรเริ่มที่วิชาเอก ดังน้ี การพาณิชย์ ท่องเที่ยว การเกษตร วิชาช่าง แต่จะสามารถนําเอาหลักสูตร
ของสถาบันใดมาใช้ หรือต้องไปเทียบกับหลักสูตร ปวช. ของ อาชีวศึกษา โดยยกหลักสูตรมาจัดการเรียน
การสอน  

นายทวีศักด์ิ  แย้มพราย  ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอสันป่าตอง ได้กล่าวถึงเรื่องดังกล่าว ดังน้ี 
 หลักสูตรที่จะนํามาใช้ จะต้องได้รับการอนุมัติจากสํานักงาน กศน.ด้วย  

นางสาวสุทธินี จับใจนาย  ผู้อํานวยการ กศน.เชียงดาว ได้กล่าวถึงเรื่องดังกล่าว ดังน้ี 
 การเทียบช่ัวโมงการเข้าร่วมการฝึกอบรม  โดยการเอาจํานวนช่ัวโมง หรือองค์ความรู้ที่นักศึกษา
ได้รับมาเทียบเป็นหน่วยกิตได้  

นายศุภกร  ศรีศักดา ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวถึงเรื่องดังกล่าว ดังน้ี 
 การเทียบหน่วยกิต เป็นช่องทางที่นํามาใช้น้อยมาก  

นายวรวัฒน์  สินธพานนท์  ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอแม่ริม ได้กล่าวถึงเรื่องดังกล่าว ดังน้ี 
 การเทียบหน่วยกิต มีความยุ่งยากในการปฏิบัติ เปรียบเป็นรูปธรรมได้ว่า สมมติเรียน 10 หน้า       
แต่สามารถนําไปเทียบได้เพียง 3 หน้า ต้องเรียนอีก 7 หน้า เมื่อเทียบแล้วไม่สามารถนําไปใช้ได้ทั้งหมด 
จําเป็นต้องไปสอบเหมือนเดิม เหมือนกับคนที่ไม่ได้เทียบทุกประการ จึงไม่เป็นที่นิยม  

นายศุภกร  ศรีศักดา ผู้อํานวยการ สํานักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่ ได้สรุปเรื่องดังกล่าว ดังน้ี 
 คณะผู้บริหารที่จะร่วมกันจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษาพ้ืนฐานที่เป็น
ช่องทางให้คนได้เรียนรู้ได้อย่างหลากหลายตรงความต้องการ 5 คน ดังน้ี 
  1) นายวรวัฒน์  สินธพานนท์ ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอแม่ริม 
  2) นายทวีศักด์ิ  แย้มพราย  ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอสันป่าตอง 
  3) นางสาวปรียา  วรรณฤทธ์ิ ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอสารภี 
  4) นางสุนันท์  นาหลวง  ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอดอยหล่อ 
  5) นางณัชชา  ทะภูมินทร์  ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอดอยเต่า 
 นอกจากน้ัน มีนโยบายหลายนโยบายที่จะต้องผลักดันให้เป็นรูปธรรม ซึ่งได้หมอบหมายให้
คณะทํางานไปคิดแนวทางการดําเนินงานอย่างชัดเจน ดังน้ี 
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 1) คณะทํางานแนวทางการจัดการศึกษาสําหรับผู้สูงอายุ มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีเอกพจน์ 
เกษมกุลทรัพย์ ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอหางดง เป็นหัวหน้า 
 2) คณะทํางานแนวทางการศึกษาของศูนย์การเรียนชุมชนในวัด มอบหมายให้ นายจารุเศรษฐ์ 
อรุณสิทธ์ิ ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอสันทราย เป็นหัวหน้า 
 3) เรื่องการเสริมสร้างความเป็นพลเมือง โดยได้ส่งบุคลากรไปอบรมท่ีสถาบันพระปกเกล้า 
จํานวน 3 คน คือ  นายโยฑิน สมโนนนท์ นางวัฒนีย์ พัฒนีย์กานต์ และนางชฎาภรณ์ เกตุสม ให้ศึกษา
แนวทางที่จะเสริมสร้างการเป็นพลเมือง  
 ในปลายเดือนเมษายน 2558 ต้องให้ครู กศน.ตําบล มาช้ีแจงเรื่องทั้ง 3 เรื่องน้ี เพ่ือขับเคลื่อนต่อไป 
ในเรื่องงบประมาณ งวดที่ 2  เรื่องทักษะชีวิต และการพัฒนาสังคมและชุมชน  ก็จะให้เน้นในเรื่อง 3 เรื่องน้ี 

 1) การจัดการศึกษาให้ผู้สูงอายุ 
 2) การจัดการศึกษาในวัด 
 3) การเสริมสร้างการเป็นพลเมือง 

 1.4. เรื่องโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ เป็นโครงการพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี พระองค์ทรงเห็นว่าจะทําอย่างไรให้คนอยู่กับป่าได้ พระดํารัสที่ได้น้อมนํามาใช้ใน    
การดําเนินชีวิตประจําวัน “เราจะปลูกป่าในใจคน” ที่ผ่านมามีการปลูกป่ามากมาย แต่ไม่ได้ปลูกป่าในใจคน 
ทําให้คนอยู่กับป่าไม่ได้ การปลูกป่าในใจคนเป็นที่มาของโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ คือการใช้
กระบวนการทางการศึกษามาขับเคลื่อนในโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ กศน.จึงได้เข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของ
โครงการ เพ่ือใช้กระบวนการทางการศึกษาเป็นตัวขับเคลื่อน ซึ่งมีพ้ืนที่ดําเนินการ 4 จังหวัด คือ จังหวัด
เชียงใหม่ จังหวัดตาก จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดน่าน ในการบริหารโครงการก็จะมีคณะกรรมการ
ดําเนินงานในระดับต่าง ๆ และจะมีคณะทํางานในระดับตําบลอีก 1 คณะ ในต้นเดือนเมษายน 2558 
ประมาณ วันที่ 4 เมษายน 2558 เป็นต้นไป จะมีการอบรมชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการ โดยให้ครูในพ้ืนที่ทํา
ประชาคมกับชาวบ้านหาผู้ที่มีความสนใจ และดําเนินการอบรมทั้งหมด 3 วัน ยกเว้นอําเภอกัลยาณิวัฒนาที่
จัดในช่วงปลายเดือนเมษายน 2558 ในช่วงน้ีอําเภอแม่แจ่มและอําเภออมก๋อยก็จะดําเนินการไปก่อน โดย
งบประมาณที่สํานักงาน กศน.จัดสรรให้มาเป็นค่าอาหารคนที่เข้าร่วมการอบรม คือ อาหาร 3 มื้อ อาหาร
ว่าง 2 มื้อ แต่ในเรื่องค่าพาหนะกับค่าที่พักทางสํานักงาน กศน.ไม่ได้จัดสรรมาให้ ซึ่งสํานักงาน กศน.จังหวัด
เชียงใหม่ จะจัดสรรให้คนละ 400 บาท โดยให้ กศน.อําเภออมก๋อยและอําเภอแม่แจ่มทําเรื่องยืมเงินส่งมา
ก่อน  โดยค่าที่พักต้องเบิกแบบจ่ายจริงตามใบเสร็จ ตามระเบียบการอบรม และประมาณกลางเดือน
พฤษภาคม 2558 จะจัดพิธีให้ท่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการมาเปิดงาน  

 ที่ประชุมรับทราบ  

ระเบยีบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2558 และมีมติให้พิจารณาแก้ไขข้อความดังต่อไปน้ี 
 2.1 รายงานการประชุม  หน้าที่ 1 ลําดับที่ 19 จากข้อความ “นางสุนันท์  นาหลวง ผู้อํานวยการ 
กศน.อําเภอดอยเต่า” แก้เป็น “นางสุนันท์  นาหลวง ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอดอยหล่อ” 
 2.2 รายงานการประชุม  หน้าที่ 1 ลําดับที่ 26 จากข้อความ “นางณัชชา  ทะภูมินทร์  
ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอดอยหล่อ” แก้เป็น “นางณัชชา  ทะภูมินทร์  ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอดอยเต่า” 

 ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2558 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 
 เรื่องการประกวด ค่านิยม 12 ประการ สํานักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ได้รางวัล 2 รายการ คือ 
เรียงความได้อันดับที่ 1 ของ กศน.อําเภอแม่อาย และการพูด (Talk Show) ได้อันดับที่ 1 ของกศน. อําเภอ
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แม่ริม ถือว่าบรรลุเป้าหมายเพราะได้ทั้ง 2 รายการ คลิปวิดีโอได้อันดับที่ 3 ทั้งน้ี โซนหล่ายดอยได้รางวัล
หลายรายการ ในวันที่ 23 เมษายน 2558 จะเป็นการแข่งขันระดับประเทศ โดยจัดที่หอประชุมคุรุสภา 

 ที่ประชุมรับทราบ  

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องการติดตามการดําเนินงานตามนโยบาย 

นายศุภกร ศรีศักดา ผู้อํานวยการ สํานักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่  ประธานท่ีประชุม  แจ้งเรื่อง ดังน้ี 
 4.1 ตามหนังสือ ศธ 0210.29(กอ)/1829 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2558 ที่แจ้ง กศน.อําเภอทราบเพ่ือ
รายงานสํานักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ ดังน้ี 

  1) รายงานอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณ 
  2) รายงานการบริหารจัดการบ้านหนังสืออัจฉริยะ 
  3) รายงานการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  4) รายงานการดําเนินงานการส่งเสริมการอ่าน 
 4.1.1 อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เจตนาที่แจ้งให้ทราบเพราะเป็นเรื่องสําคัญมาก    

การเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัดเชียงใหม่ล่าช้ามาก  งบพัฒนาผู้เรียน อําเภอที่มีเปอร์เซ็นต์น้อยมากจะ
เอาเงินคืน เงินน้ีเป็นเงินที่จัดให้นักศึกษาในเทอมน้ี นําไปใช้เทอมอ่ืนถือว่าไม่เหมาะสม  ถ้าไม่ใช้ก็จะเสีย
ประโยชน์ เงินอุดหนุนควรจะใช้ให้เกิดประโยชน์กับนักศึกษาเทอมน้ันๆ สิ้นเดือนน้ีหากเงินเหลือจะเอาคืน
ให้หมด ค่าจัดการเรียนการสอน ก็ยังมีการเบิกจ่ายน้อย 

นางสาวปรียา  วรรณฤทธิ์  ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอสารภี ได้กล่าวถึงเรื่องดังกล่าว ดังน้ี 
 ช้ีแจงเร่ืองการเบิกจ่ายงบการจัดการเรียนการสอน ส่วนหน่ึงที่เหลือเงินไว้ เพ่ือใช้ในการเบิกจ่าย
ให้กับเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ซึ่งจะต้องจ่ายถึงเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2558 

นายศุภกร ศรีศักดา ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่  ประธานที่ประชุม  ได้กล่าวถึงเรื่อง
ดังกล่าว ดังน้ี 
 - งบพัฒนาสังคมและชุมชน มีการเบิกจ่ายน้อยมาก ภายในเดือนเมษายน 2558 ถ้าใช้ไม่หมด
เงินงวดใหม่มาจะไม่จัดสรรให้  
 - งบโครงการส่งเสริมการรู้หนังสือ ใช้ในการซื้อหนังสือ สื่อ ถือว่าใช้กันเกือบหมด  
 - งบทักษะชีวิตบางอําเภอยังไม่ได้ใช้เลย  
 - โครงการขยายผลโครงการหลวงการแก้ปัญหาพ้ืนที่ปลูกฝิ่น กิจกรรมการรู้หนังสือและทักษะชีวิต 
ค้างกศน.อําเภอแม่แตง กศน.อําเภออมก๋อย และกศน.อําเภอเวียงแหง  
 งบประมาณของสํานักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการจัดสรรมาก ต้องเร่งเบิกจ่ายอย่าให้ติดขัด
เพราะถ้าติดขัดแล้วดําเนินการต่อไปไม่ได้ ยกตัวอย่างเช่น เงินห้องสมุดจริง ๆ ต้องเบิกให้หมดภายในเดือน
เมษายนน้ี  เพราะฉะน้ันภายในเดือนเมษายนต้องเบิกให้หมด ช่วยกันเร่งรัดให้มากย่ิงขึ้น  สําหรับ
รายละเอียดความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายเงินของแต่ละอําเภอ แต่ละงาน ดังรายละเอียดที่แจกให้ที่ประชุม 
 4.1.2 การบริหารจัดการบ้านหนังสืออัจฉริยะ หลายอําเภอยังมีปัญหา 

          1) การส่งหนังสือพิมพ์ ไม่เป็นปัจจุบัน จากการสํารวจข้อมูลบ้านหนังสืออัจฉริยะของ
จังหวัดเชียงใหม่ มี 1,087 แห่ง ที่ส่งหนังสือพิมพ์ได้ภายใน 1 วัน จํานวน 910 แห่ง   ภายใน 2 วัน จํานวน 
95 แห่ง    ภาย ใน 3 วัน  จํานวน 28 แห่ง    ภายใน 4 วัน จํานวน 15 แห่ง   ภายใน 5 วัน   จํานวน 39 
แห่ง  ด้วยเหตุเพราะอยู่ห่างไกล จากที่ได้นิเทศไปหลายแห่งมีการจัดการเรื่องระบบส่งยังไม่ดีทําให้ส่ง
หนังสือได้ล่าช้า คนที่ไม่สามารถส่งหนังสือได้ภายใน 1 -2 วัน ต้องไปหาวิธีการในการแก้ปัญหาดังกล่าว 
แนวทางที่ท่านเลขาธิการ กศน.ได้มอบไว้ให้ คือ ให้ไปปรึกษากรรมการบ้านหนังสืออัจฉริยะแต่ละแห่ง 
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สําหรับแห่งที่ส่งล่าช้า 2 วันขึ้นไป ว่าจะมีวิธีการร่วมกันอย่างไรให้ส่งหนังสือให้เร็วขึ้นได้  อาจจะไม่ได้ถึง 
100% แต่ควรดีขึ้นบ้าง ช้ีแจงให้เห็นว่าได้พยายามอย่างเต็มที่ และไม่ได้ปล่อยปละละเลย ที่ไม่สามารถทําได้
เพราะพ้ืนที่จริง ๆ ได้ปรึกษากับกรรมการหมู่บ้านในเร่ืองดังกล่าวแล้ว ก็จะลดปัญหาการครหาได้ แต่ทั้งน้ีก็
ไม่ควรให้ครู กศน.ตําบลเป็นคนรับภาระต้องไปส่งหนังสือมันไม่เหมาะสม ยกเว้นว่าจําเป็นจริง ๆ  

2) ทําอย่างไรให้สามารถใช้บริการได้จริง ๆ  
3) ดูแลความเรียบร้อยของบ้านหนังสืออัจฉริยะ ให้ดูดี สะอาด สะดวก สบาย น่าใช้งาน  

  4) ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้าน ทราบโดยทั่วกันว่า กศน.จัดให้มีบ้านหนังสืออัจฉริยะเพ่ือให้
มาใช้บริการได้ 

5) มีคนมาอ่านหรือไม่ มีคนสนใจอ่านหนังสือมากน้อยเท่าไหร่ 
  6) ให้ ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอช่วยดูแลแต่ละหมู่บ้านโดยเฉพาะหมู่บ้านที่ท่านอาศัยอยู่

ต้องดูแลเอาใจใส่ให้มากหน่อย ช่วยนิเทศติดตามแต่ละแห่ง 
 4.1.3 การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จากข้อมูลที่ได้รายงานก็ได้นําข้อมูลมา

ใช้เป็นบางส่วน จากเดือนที่แล้วที่ได้หารือกัน ตัวช้ีวัดหน่ึงที่ได้ให้แต่ละอําเภอกลับไปศึกษา คือ เรื่องอัตรา
การเข้าสอบของนักศึกษาในแต่ละภาคเรียน ยกตัวอย่างเช่น กศน.อําเภอดอยสะเก็ด มีอัตราการเข้าสอบถึง     
82% กศน.อําเภอแม่วาง 65%  กศน.อําเภอพร้าว 57%  กศน.อําเภอแม่แตง 73 %  กศน.อําเภอกัลยาณิ
วัฒนา 56% กศน.อําเภอเชียงดาว 79% กศน.อําเภอฝาง 62% กศน.อําเภอไชยปราการ 68% กศน.อําเภอ
สารภี 66% กศน.อําเภอเวียงแหง  69 % เป็นต้น   

นายวรวัฒน์  สินธพานนท์  ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอแม่ริม ได้กล่าวถึงเรื่องดังกล่าว ดังน้ี 
 กศน.อําเภอแม่ริม ภาพรวมโดยเฉลี่ยแล้วอัตราการเข้าสอบ 70% และได้ทําการสัมภาษณ์ครูเป็น
รายบุคคล ทั้งครู กศน.ตําบล และครูอาสาสมัครฯ ทุกคนเป็นครูผู้สอนไม่มีครูที่ทํางานในสํานักงาน ทุกคนมี
หน้าที่สอน ทั้งหมด 17 คน ทุกคนจะรู้อัตราเฉล่ียของตนเอง ว่าผ่านหรือไม่ สามารถตอบได้ว่าปัญหาอยู่
ตรงไหน ทําไมจํานวนผู้เข้าสอบถึงน้อย อําเภอแม่ริมอาจจะมีค่าเฉลี่ยที่ดีเพราะมีเด็กจากศูนย์ฝึกเรือนจํา 
จํานวนมาก ทุกคนเข้าสอบครบทุกคน  โดยเฉพาะภาคเรียนที่จะถึง ทุกคนจะต้องมีหมายเหตุเฉพาะ
รายละเอียดของนักศึกษาว่ามีสิทธิสอบเท่าไร สอบซ่อมก่ีคน อัตราการเข้าสอบของเด็กที่ลงทะเบียนเด็กไม่
มาพบกลุ่มมีวิธีการติดต่อช่องทางไหนบ้าง  ครูแต่ละคนจะต้องลงช่ือรับทราบว่า    ภาคเรียนต่อไปต้องดีขึ้น 
ปัญหาอีกเรื่องคือเร่ืองสนามสอบซ่อม ซึ่งปัญหาน้ีสืบเน่ืองมาจากการออกข้อสอบ ไม่แจ้งตารางสอบ  
กระบวนการออกข้อสอบซึ่งปัญหาคือครูผู้ออกข้อสอบไปเอาคําถามท้ายเล่มของหนังสือที่ซื้อมาใช้กัน ไม่ได้
คิดข้อสอบเอง ฝากแต่ละอําเภอว่าถ้าเราเจาะเป็นรายบุคคลได้ ความผิดพลาดก็จะน้อยลง 

นายศุภกร ศรีศักดา ผู้อํานวยการ สํานักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่  ประธานที่ประชุม ได้กล่าวถึงเรื่อง
ดังกล่าว ดังน้ี 
 เป็นสิ่งที่ดีเพราะทําให้เห็นภาพว่าการดูแลใส่ใจถึงห้องเรียน ครูดูแลผู้เรียนเป็นอย่างไร มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนเป็นอย่างไร มีสัญญาต่อกันว่าเมื่อปีต่อไปจะดีกว่าเดิม ขอให้ ผอ.วรวัฒน์ สินธพานนท์ 
ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอแม่ริม ไปดูว่าถ้าไม่นับผู้เข้าสอบที่เป็นศูนย์ฝึก กับที่เป็นผู้เรียนทั่วไปอัตราการเข้า
สอบเป็นอย่างไร ปัญหาเรื่องครูจะทําอย่างไร 

นายวรวัฒน์  สินธพานนท์  ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอแม่ริม ได้กล่าวถึงเรื่องดังกล่าว ดังน้ี 
เรื่องครูต้องพัฒนาเพราะครูทุกวันน้ีไม่ได้จบครูมาโดยตรง ทําให้ไม่ทราบภาระหน้าที่ครูว่าจริง ๆ 

แล้วต้องทําอะไรมีหน้าที่หลัก คืออะไร ต้องเตรียมพร้อมอะไร  เข้าใจว่าตนเองเป็นเพียงเจ้าหน้าที่ ทําให้ไม่
สนใจไปจัดกิจกรรมพบกลุ่ม ต้องเปลี่ยนทัศนคติใหม่ คือหน้าที่หลักของครูคือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้   
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ให้ผู้เรียน และบริหารการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ทั้งวิชาการและกิจกรรมสอนเสริม การจ้างครูสอน
เสริมให้มีการจ้างครูสอนเสริมในวิชาการมากขึ้น 

นายศุภกร ศรีศักดา ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่  ประธานที่ประชุม  ได้กล่าวถึงเรื่อง
ดังกล่าว ดังน้ี 
 เงินพัฒนาผู้เรียนส่วนใหญ่นําไปทําอะไร ถ้าพูดถึงสัดส่วนเราเอาไปใช้ในวิชาที่ยาก ๆ ก่ีเปอร์เซ็นต์ 
เทนํ้าหนักไปที่ส่วนไหน   

นางสาวปรียา วรรณฤทธิ์ ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอสารภี ได้กล่าวถึงเรื่องดังกล่าว ดังน้ี 
 ขอเสนอแนะในประเด็นเรื่องของครู ครูเราบางส่วนหรืออาจจะเป็นส่วนมากที่ไม่รู้ว่าการเรียน    
การสอนเราควรเน้นเน้ือหาสาระอะไร ยกตัวอย่างเช่น วิชาคณิตศาสตร์ เป็นวิชาที่เด็กสอบตกเยอะมากใน
ขณะที่เรามี ETV  นักศึกษาบอกว่าดู ETV แต่ข้อสอบไม่ออกตรงกับที่ได้เรียนมาหรือจาก ETV ทําให้
นักศึกษาทําข้อสอบไม่ได้เลย หรือข้อสอบไม่ตรงกับสิ่งที่ครูสอนเลย ทั้งนี้เพราะครูก็ไม่รู้ว่าจะสอนอย่างไร  
ให้ตรงกับข้อสอบที่จะออกเพราะไม่ทราบว่าหลักสูตรจะให้นํ้าหนักไปทางไหน  หรือแม้แต่การสอนเสริม
พยายามจะดูว่าวิชาไหนยากก็ให้จัดสอนเสริม แต่พอออกข้อสอบก็ไม่ตรงกับที่สอนเสริมอีก จึงเป็นปัญหา
ดังกล่าว 

นายอดุลย์  ปัญญา  ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอฮอด ได้กล่าวถึงเรื่องดังกล่าว ดังน้ี 
 เรื่องข้อสอบ จากที่ได้ศึกษาดู ได้พบว่าข้อสอบยากเกินไปผู้ใหญ่ยังทําไม่ได้ 

นายวรวัฒน์  สินธพานนท์  ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอแม่ริม ได้กล่าวถึงเรื่องดังกล่าว ดังน้ี 
 ปัญหาคือครูยึดหนังสือหน่ึงเล่มเป็นตําราในการเรียนการสอนและออกข้อสอบ ไม่ว่าวิชาไหนก็จะ
ยึดหนังสือ 1 เล่ม  เป็นตําราในการสอน ต้องทําความเข้าใจใหม่ว่าหนังสือ 1 เล่มไม่ใช่หลักสูตรทั้งหมด 
เพราะฉะน้ันอย่ายึดตําราเป็นหลักสูตรสอน  

นายศุภกร ศรีศักดา ผู้อํานวยการ สํานักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่  ประธานท่ีประชุม  ได้กล่าวถึงเรื่อง
ดังกล่าว ดังน้ี 
 หนังสือที่ซื้อแต่ละเล่ม เป็นหนังสือที่ผ่านการอนุมัติของสํานักงาน กศน.  และปัญหาเรื่อง การออก
ข้อสอบไม่ตรงกับที่เรียน หรือจากที่ดูจาก ETV ตามหลักคนออกข้อสอบต้องดูว่าหลักสูตรก่อนออกข้อสอบ  
ซึ่งทางกองพัฒนาการศึกษาได้ส่งเทสบลูปริ้นมาให้ก่อน ว่าข้อสอบจะออกอะไรบ้าง น่ันคือวัตถุประสงค์ที่ส่ง
มาให้ ให้เอาข้อสอบน้ันไปจัดการเรียนการสอน แล้วก็คงไม่ได้ศึกษา ดูตําราเล่มเดียว ซึ่งแบบเรียนเขียนตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพราะฉะน้ันอย่าพ่ึงไปเชื่อครู เช่ือเด็ก เป็นไปไม่ได้ที่จะออกสอบไปเรื่อย  และ
อย่าพูดว่าไม่เห็นออกข้อสอบตรงกับที่สอนเลย เพราะเป็นเรื่องของคนสอน คนออกข้อสอบต้องออกตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร การแก้ปัญหาก็คือ เอาเทสบลูปริ้นมาช้ีแจงให้ครูผู้สอนเข้าใจว่าข้อสอบจะออก
อย่างไร เพ่ือให้จัดการเรียนการสอนให้ตรงกัน มติในเรื่องน้ีคือ 

 1) ให้ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอไปปรึกษากับครูผู้สอน เรื่องอัตราการเข้าสอบของ
นักศึกษาจะทําอย่างไรในภาคเรียน ต่อไปให้มีอัตราการเข้าสอบเพ่ิมขึ้น 

 2) การสอนวิชาการ เน่ืองจากครู กศน.ไม่ใช่ครูที่มีจบครู มีหลากหลายสาขามากก็ให้ใช้เงิน
พัฒนาผู้เรียนมาให้ความสําคัญและเพ่ิมสัดส่วนในการสอนเสริมให้มากขึ้น 

 3) เรื่องแผนการเรียน ที่จะให้มีคณะมาร่วมกันวางแผนการเรียน จะให้เน้นเรื่อง สาขา
ต่างๆ มากขึ้น เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีช่องทางเลือกตามความต้องการของผู้เรียน และตามความถนัดของตนเอง
ให้มากขึ้น เพ่ือหาความชัดเจนในการเรียนให้มากขึ้น 
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 4) เรื่องครูจะต้องมีการพัฒนา เทคนิคการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร 

นางสาวอรวรีย์ ฟองจันทร์  ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอฝาง ได้กล่าวถึงเรื่องดังกล่าว ดังน้ี 
 อยากให้ครูเข้าใจหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ให้มากข้ึน เพราะถ้าไม่เข้าใจ          
เมื่อจัดการเรียนการสอน ก็ไม่ตรงตามหลักสูตร ซึ่งจะทําให้ส่งผลสอดคล้องกับการออกข้อสอบด้วย ครูขาด   
การรู้จักชุมชนและพ้ืนที่  ไม่รู้จุดอ่อนและจุดแข็งของชุมชน หรือการเข้าหาภาคีเครือข่าย เมื่อไม่รู้จึงไม่
สามารถส่งเสริมในด้านที่เป็นจุดแข็งได้  

นายวรวัฒน์  สินธพานนท์  ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอแม่ริม ได้กล่าวถึงเรื่องดังกล่าว ดังน้ี 
 ต้องสร้างอุดมการณ์ให้ครูผู้สอนให้มีอุดมการณ์การปฏิบัติงาน โดยเฉพาะครูที่อยู่ไกล และต้องมี
มาตรการบังคับ กฎระเบียบในการปฏิบัติงาน  

นายศุภกร ศรีศักดา ผู้อํานวยการ สํานักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่  ประธานที่ประชุม ได้กล่าวถึงเรื่อง
ดังกล่าว ดังน้ี 
 การสร้างอุดมการณ์และหลักการในการทํางานให้ครูผู้สอน และการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551  น่าจะทําประมาณต้นเดือนพฤษภาคม จัดหาผู้เช่ียวชาญมาให้
ความรู้เน้ือหาสาระให้ครูผู้สอนได้ความรู้ 

นายนิวาส  หล้าเต็น  ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอแม่แตง ได้กล่าวถึงเรื่องดังกล่าว ดังน้ี 
 เรามีการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดทุกปี ปีละ 2 ครั้ง ควรใช้ประโยชน์จากส่วนน้ี
ให้มาก ประเมินในด้านต่าง ๆ เช่น การพัฒนาตนเอง การรู้จักชุมชน ผลสัมฤทธ์ิในการศึกษาของนักศึกษา 
สามารนํามาใช้เป็นเกณฑ์การประเมินได้ 
 4.1.4 การดําเนินงานการส่งเสริมการอ่าน 

นางสาวปรียา  วรรณฤทธิ์  ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอสารภี ได้กล่าวถึงเรื่องดังกล่าว ดังน้ี 
 กศน.อําเภอสารภี เน่ืองจากเดือนเมษายนเป็นเดือนแห่งการส่งเสริมการอ่าน กศน.อําเภอสารภี
จัดทําโครงการส่งเสริมการอ่านตลอดทั้งเดือนเมษายน ช่ือโครงการ ปลูกการอ่านสานปัญญา 2 เมษา       
รักการอ่าน มีกิจกรรม ทําสมุดเล่มเล็ก กิจกรรมตอบคําถามอาเซียน กิจกรรมท่องโลกอาเซียน กิจกรรม     
สุดยอดนักอ่าน ตลอดไปถึงการจัดกิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น ทุกอาทิตย์ เช่น การตัดตุงพ้ืนเมืองเพ่ือให้เข้ากับ
เทศกาลสงกรานต์ ซึ่งจะมีกิจกรรมทุกอาทิตย์จนครบเดือนเมษายน ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนนักศึกษา 
กศน.อําภอสารภี และประชาชนทั่วไป  

นางออมสิน   บุญวงษ์ ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอแม่วาง ได้กล่าวถึงเรื่องดังกล่าว ดังน้ี 
 กศน.อําเภอแม่วาง ในวันที่ 2 เมษายน จะมีการจัดกิจกรรมประกวดร้องเพลง ส้มตํา และกิจกรรม
เล่าเรื่องหนังสือที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงพระราชนิพนธ์ไว้ และการ
ประกวดคําขวัญรักการอ่าน และจัดการสอนวิชาชีพไว้ในห้องสมุด ทุกวันเสาร์ จะมีกิจกรรมซึ่งทําร่วมกับ
โรงเรียนวัดดอนเปา และมีกิจกรรมค่ายส่งเสริมการอ่าน  

นายศุภกร ศรีศักดา ผู้อํานวยการ สํานักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่  ประธานท่ีประชุม  ได้กล่าวถึงเรื่อง
ดังกล่าว ดังน้ี 
 แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2558 ที่ได้จัดทําร่วมกัน และแจกในที่ประชุมประจําเดือนที่
ผ่านมา กศน.อําเภอได้ดําเนินการอย่างไรบ้าง 
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นางสาวสุทธินี จับใจนาย  ผู้อํานวยการ กศน.เชียงดาว ได้กล่าวถึงเรื่องดังกล่าว ดังน้ี 
 ในส่วนของการส่งเสริมการอ่านตามแผนงาน มีการจัดต้ังศูนย์จัดองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาทักษะใน
ด้านการอ่านให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ กศน.อําเภอเชียงดาว จะดําเนินการการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
เช่นเดียวกันกับอําเภอสารภี แต่ที่แตกต่าง คือ กศน.อําเภอเชียงดาว จะเข้าไปจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ใน
พ้ืนที่แก้ไขปัญหาการปลูกฝิ่น จัดหนังสือและองค์ความรู้เก่ียวกับการส่งเสริมการเกษตร กฎหมาย และ
ทักษะชีวิต และมีการจัดทําสื่อ ป้ายประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ในหมู่บ้านในพ้ืนที่แก้ไขปัญหาการปลูกฝิ่น 

นางณัชชา  ทะภูมินทร์  ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอดอยเต่า ได้กล่าวถึงเรื่องดังกล่าว ดังน้ี 
 จากการเข้าร่วมการประชุมประจําเดือนที่ผ่านมา ก็ได้นํานโยบายไปเข้าสู่การประชุมประจําเดือน
ของอําเภอและได้มอบนโยบายส่งเสริมการอ่าน คือ การจัดให้ทําหน่ึงคนหน่ึงเล่มโปรด คือครู 1 คนต้องอ่าน
หน่ึงเล่มก่อนใน 1 เดือน แล้วก็นํามาเล่าสู่กันฟังในที่ประชุม และมอบหมายให้นักศึกษา 1 คน 1 เล่มโปรด
ต่อไป กิจกรรมอ่านก่อนประชุม แล้วนํามาแลกเปลี่ยนกันว่าอ่านแล้วได้ความรู้อะไรบ้าง ส่วนกิจกรรมใน
วันที่ 2 เมษายน ได้จัดกิจกรรมทําบุญตักบาตรที่ห้องสมุด พิธีทางศาสนา พิธีมอบใบประกาศสําหรับบ้าน
หนังสืออัจริยะ เพ่ือนซี้ห้องสมุดและการประกวดร้องเพลง ส้มตําลีลา คัดไทยและกิจกรรม 1 ตําบล 1อาชีพ  

นายวรวัฒน์  สินธพานนท์  ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอแม่ริม ได้กล่าวถึงเรื่องดังกล่าว ดังน้ี 
 กศน.อําเภอแม่ริม จัดกิจกรรมร่วมกับอําเภอแม่ริม มีการมอบรางวัลบ้านหนังสืออัจฉริยะ และคนที่
ใช้บริการห้องสมุดเป็นประจําสม่ําเสมอ และจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ  

นางสาวประภาภรณ์  คําโอภาส  ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอแม่ออน ได้กล่าวถึงเรื่องดังกล่าว ดังน้ี 
 กศน.อําเภอแม่ออนมีกิจกรรม มอบรางวัลบ้านหนังสืออัจฉริยะ แข่งขันส้มตําลีลา จัดส่งเสริมอาชีพ 
และมีเรื่องนําเรียน ในที่ประชุมเรื่อง ห้องสมุดของ กศน.อําเภอแม่ออน เป็นอาคารที่ขอใช้จากชุมชนที่มอบ
ให้อายุประมาณ 40 ปีแล้ว ซึ่งปัจจุบันมีความทรุดโทรมและมีปลวกและแมลงเป็นจํานวนมาก ซึ่งในวันงาน
จะมีผู้มาเข้างานเป็นจํานวนมาก กศน.อําเภอแม่ออนจะขอรับงบสนับสนุนในการปรับปรุง  หากมีช่องทาง
ในการจัดหางบประมาณมาช่วยเหลือต่อไป 

นายวัชระ   พันธุ์ผจญ ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอสันกําแพง ได้กล่าวถึงเรื่องดังกล่าว ดังน้ี 
 กศน.อําเภอสันกําแพง มีโครงการส่งเสริมการอ่านคือ ตะกร้าหนังสือไปที่บ้านหนังสืออัจฉริยะ        
มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป และกิจกรรมส่งหนังสือถึงบ้าน 

นายศุภกร ศรีศักดา ผู้อํานวยการ สํานักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่  ประธานท่ีประชุม  ได้สรุปเรื่อง
ดังกล่าว ดังน้ี 
  1) เรื่องการเตรียมความพร้อมในแหล่งเรียนรู้ คือ ห้องสมุดประชาชน กศน.ตําบล บ้าน
หนังสืออัจฉริยะให้เตรียมความพร้อมเตรียมศักยภาพของแหล่งเรียนรู้เหล่าน้ี 
  2) ระบบบริหารจัดการ จะบริหารจัดการอย่างไรให้ 3 แหล่งเรียนรู้น้ีให้ดี มีคุณภาพ ให้
เกิดผล ต่อการเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน 
  3) การลงไปถึงชุมชน ครัวเรือน การมีครอบครัวตัวอย่างในการรักการอ่าน 1 หมู่บ้านให้
ลองสัก 10 ครัวเรือน ให้มีนิสัยรักการอ่านได้อย่างไร 
    จากการที่ได้ร่วมกันเขียนแผนกันมาเป็นประโยชน์และเป็นตัวอย่างได้ ขอให้นํากลับไปลงมือปฏิบัติ
ตามท่ีเขียนมาในแผน เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลต่อไป เช่น กศน.อําเภอสันกําแพง ทําอย่างไรให้หนังสือไปถึง
คนได้มากที่สุด ยกตัวอย่างเช่น 1 ตําบล มีบ้านหนังสืออัจฉริยะ 10 บ้าน จัดหนังสือไป บ้านละ 20 เล่ม แล้ว
หมุนเวียนกันไปสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ใน 10 สัปดาห์ จะมีหนังสือหมุนเวียนเยอะมาก ชาวบ้านก็จะเข้าถึง
หนังสือได้มากขึ้น ในหนังสือ 1 เล่ม คนเปิดอ่านเพียง 1 หน้าก็ถือว่ามีประโยชน์แล้ว เป็นการปฏิบัติงาน
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แบบเชิงรุก และเรื่องการสร้างเมืองหนังสือโลก ซึ่งกรุงเทพมหานครจัดทําโครงการเมืองหนังสือโลก คือถ้า
ทําให้เป็นเมืองหนังสือได้จะเป็นการปลุกกระแสให้คนทั้งจังหวัดให้ความสําคัญกับการอ่าน ซึ่งต้องสร้าง
กระแส อยู่ในขั้นตอนการติดต่อ จะหาเวลาพาไปฟังบรรยายว่ามีวิธีการขับเคลื่อนอย่างไร 

ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบตามเสนอ 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอ่ืน ๆ 

นางนฤมล  พรมมหาราช  นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ  ช้ีแจงเรื่อง ดังน้ี 
 5.1 เรื่องการจัดกิจกรรมวันการศึกษานอกโรงเรียน (วันที่ 8  กันยายน 2558) ตามที่สํานักงาน 
กศน.ได้กําหนดให้วันที่  8  กันยายนของทุกปี  เป็นวันการศึกษานอกโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการแข่งขัน
กีฬา  “มหกรรมกีฬา กศน.เกมส์”  ในช่วงวันดังกล่าว  เน่ืองจากกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายไม่ให้จัด
กิจกรรมที่รวมคนมากๆ และให้มีการใช้จ่ายอย่างประหยัด ขอแจ้งให้สถานศึกษาทราบว่า การแข่งขันกีฬา
ระดับประเทศ “มหกรรมกีฬา กศน.เกมส์”  ในปีน้ีไม่มี  แต่ในวันที่ 8  กันยายน 2558 จะเน้นเรื่องการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการรู้หนังสือ 
 5.2 เรื่องโครงการสร้างประสบการณ์แก่นักเรียน  นักศึกษาในช่วงปิดภาคเรียน ปี 2558 ด้วย
กระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายให้ดําเนินงานโครงการสร้างประสบการณ์แก่นักเรียน นักศึกษาในช่วงปิด
ภาคเรียน  ปี 2558 และมอบหมายให้สํานักงาน กศน.ดําเนินโครงการสร้างประสบการณ์แก่นักเรียน  
นักศึกษาในช่วงปิดภาคเรียน ขอให้สถานศึกษาทุกแห่งดําเนินการดังน้ี 
                1) รับสมัครระหว่างวันที่ 1 - 4 เมษายน 2558 ณ สถานศึกษาท่ีปฏิบัติงานนักเรียน  
นักศึกษา กศน.อายุ 15 ปีขึ้นไป ทํางานในช่วงปิดภาคเรียนระหว่างเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2558  
จํานวน 20 วัน โดยมีค่าตอบแทนวันละ 200 บาท (หากไม่มีนักศึกษา กศน.มาสมัครงาน ให้รับนักเรียน  
นักศึกษาจากสังกัดอ่ืนเข้าทํางานได้) นักเรียน  นักศึกษา ที่มีภูมิลําเนาหรือกําลังศึกษาในอําเภอที่สมัครงาน  
ให้พิจารณาเป็นอันดับแรก 
  2) สถานที่ปฏิบัติงาน ได้แก่ ห้องสมุดประชาชนจังหวัด ห้องสมุดประชาชนอําเภอและ
ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” เป็นสถานที่ดําเนินงานอันดับแรก 
                   3) ให้สถานศึกษารายงานผลการรับสมัครนักเรียน  นักศึกษา โครงการสร้างประสบการณ์
แก่นักเรียน  นักศึกษาในช่วงปิดภาคเรียน ส่งแบบรายงานผลการรับสมัครนักเรียน นักศึกษาและแผนการ
ปฏิบัติงานส่งให้สํานักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ ภายในวันที่ 1 เมษายน  2558 ทางเอกสารและทาง
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nokrabob_cm@hotmail.com  เพ่ือรวบรวมส่งสํานักงาน กศน. 
    4) รายงานผลการดําเนินโครงสร้างประสบการณ์แก่นักเรียน  นักศึกษาในช่วงปิด       
ภาคเรียน  ปี 2558 พร้อมกับบันทึกภาพการดําเนินงานลงใน DVD ให้สํานักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่  
เมื่อดําเนินโครงการแล้วเสร็จภายใน  5  วัน 
 5.3 การนิเทศสนามสอบ การจัดที่น่ังสอบให้จัดตามมาตรฐานห้องสอบของ สทศ.จัดที่เป็นรูปตัว U 
และช่องว่างระหว่างที่น่ังให้ห่างจากกัน จํานวนผู้เข้าสอบ ประมาณ 60 %  

นายศุภกร ศรีศักดา ผู้อํานวยการ สํานักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่  ประธานที่ประชุม ได้กล่าวถึงเรื่อง
ดังกล่าว ดังน้ี 
 1. โครงการสร้างประสบการณ์แก่นักเรียน นักศึกษาในช่วงปิดเทอมให้ไปหามาอําเภอละ 1 คน โดย
ให้ความสําคัญกับนักศึกษา กศน.ก่อน ส่วนเรื่องเงินให้จัดสรรเงินไปตามระบบแล้วทําหนังสือส่งมาเบิกท่ีจังหวัด  
 2. เรื่องกีฬา กศน. เกมส์ ในระดับภาค อยู่ในขั้นตอนหารือ 






